
 

 
2. fundur í Öldungaráði haldinn í Hraunseli   

13. september 2022 kl. 14:30   
   
Mættir:    
Valgerður Sigurðardóttir, formaður, Gylfi Ingvarsson, Guðlaug Steinsdóttir,  Helga Ragnheiður 
Stefánsdóttir, Þórdís B. Kristinsdóttir, Valgerður M. Guðmundsdóttir og Þórarinn Þórhallsson.   
Fjarverandi:   
Ritari: Herdís Hjörleifsdóttir, félagsráðgjafi    
Dagskrá:   

1. Fundargerð síðasta fundar. 
Lögð fram og samþykkt. 

2. Heimaþjónustan, reglur um heimaþjónustu. 
Lagt fram skjal þar sem fram kemur fjöldi íbúa í Hafnarfirði, þjónustuþega, starfsmanna og fleira. 
Samkvæmt umræðum á fundinum óskar Öldungaráð eftir því að fá upplýsingar um hve 
heildarkostnaður Hafnarfjarðabæjar er við heimaþjónustuna. Fyrirspurnin byggist á hugmyndum 
Öldungaráðs um hagræðingu og aukna velferð þeirra sem þiggja þjónustan.  

3. Sólvangur, Sóltún heilsusetur. 
Heilsusetrið var opnað með formlegum hætti þann 1. september s.l. Öldungaráð fagnar opnuninni og 
stefnir á heimsókn á Sólvang hjúkrunarheimili og heilsusetrið. Sólvangur er rómaður fyrir gott 
skipulag og fallegt umhverfi þar sem hugað er að velferð þeirra sem þar búa og gista.  

4. Heimasíðan, fundargerðir og fleira sem viðkemur þjónustu veið eldri borgara. 
Farið var yfir heimasíðuna. Formaður mun Öldungaráðs mun eiga fund með þeim sem koma að 
heimasíðugerðinni síðar í september en ráðið vill sjá fundargerðir sínar aðgengilegri. 

5. Brúkum bekki. 
Rætt var um verkefnið sem hefur verið í gangi frá árinu 2012. Verkefnið hefur unnist vonum framar 
og til mikillar fyrirmyndar. Upplýsingar um það og fundargerð fylgja fundargerð Öldungaráðs í 
viðhengi. 

6. Önnur mál. 
- Rætt um húsnæðismál fyrir eldri borgara frá síðasta fundi. Öldungaráð lítur ætlun 

Hafnarfjarðar í þeim efnum björtum augum og mun fylgjast með framgangi málsins. 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 16:10 


